



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน คมชัดลึก สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9</p> <p>มติชน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวในเวทีระดมความคิดเห็นเรื่อง "รู้ทันกัญชา : คลายปมปัญหา เดินหน้า เพื่อประชาชน" ว่า ปัญหาน้ำมันกัญชาไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน น่าจะไม่เกิดขึ้น เพราะรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สามารถสกัดโลหะหนักออกจากกัญชาของกลางได้ และมีสารที่เอชซีสูงที่สามารถนำไปผลิตน้ำมันกัญชาได้เพียงพอ สำหรับระดับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ส่วนกัญชาของทาง อภ. คาดว่าจะสามารถผลิตเป็นน้ำมันกัญชาได้ในเดือน ก.ค. และเพียงพอสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง ๆ แต่ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อ</p> <p>-นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผอ.กองกฎหมาย ป.ป.ส. กล่าวว่า ขณะนี้แนวทางขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับสารสกัดกัญชากำลังจะเปลี่ยนไปเนื่องจากมีแนวคิดปลดสาร CBD ขนาดน้อยกว่า 0.2 มิลลิตรออกจากยาเสพติด ซึ่งในอนาคตกฎหมายยาเสพติดต้องเปลี่ยนไป กรณีประชาชนเรียกร้องอยากปลูกกัญชาเอง และอยากให้เป็นกัญชาเสรีนั้น ขอชี้แจงว่า การเปิดเสรียังทำไม่ได้ในขณะนี้เนื่องจากมีปัญหาในการควบคุม ทำได้เพียงอนุญาตให้ประชาชนที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกเท่านั้น ต้องทำร่วมกับหน่วยงานรัฐ อีกทั้งการปลูกก็ได้มาตรฐาน มีที่มาที่ไปชัดเจน กรณีเป็นน้ำมันสกัด หรือหากเป็นยาแผนไทย การปลูกเพื่อเสพทางการแพทย์ ยังต้องทำตามตำรับยา ที่ ออย. กำหนด ดังนั้นกฎหมายเขียนอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามนั้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผย ความคืบหน้าการปรุงยาตำรับไทยเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยว่า ตามที่กรมฯ ได้พิจารณาจัดกลุ่มตำรับยา มีกัญชาเป็นส่วนผสมมีสรรพคุณทางการรักษาเหมือนกัน จากตำรับยาที่ได้รับการคุ้มครองเป็นตำรับยาชาติ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 รวม 26,000 ตำรับ จนเหลือ 90 ตำรับ โดยในการปรุงยาตำรับไทยจะเริ่มปรุงยาตำรับ ก 16 ตำรับก่อน ในเบื้องต้นทางรพ.อาจารย์ผั่น อจาโร จะเริ่มปรุงยาตำรับ ก เพื่อ ผู้ป่วย 5 ตำรับก่อน ได้แก่ 1.ยาทำลายพระสุเมรุ 2.ยาทัพยาธิคุณ 3.ยาทวาริตสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 4.ยาไฟสารี แก้กัโธ มีเสมหะ และ 5.ยาแก้สันทฆาต สามารถใช้กัญชาแห้งปรุงได้ทันที ส่วนกัญชาสดจะได้ผลผลิตอีก 4-5 เดือนข้างหน้า ปัจจุบันรพ.อาจารย์ผั่น อจาโร ได้ของกลางมาจากสำนัก ป.ป.ส. 7 กก.เป็นของกลางบริสุทธิ์ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ยาฆ่าแมลงและแบคทีเรีย กัญชาแห้งที่ทางรพ.อาจารย์ผั่น อจาโร ขอจัดแจ้งและครอบครองขอนิรโทษกรรม 20 กก. คาดเริ่มปรุงภายในเดือน มิถุนายน และคาดว่าจะจ่ายผู้ป่วยได้ในเดือนก.ค.นี้ จากนั้นจะทยอยปรุงอีก 5 ตำรับ ได้แก่ 1. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง 2.ยาแก้ลมแก้เส้น 3.ยาอัคคินิวคณะ 4.ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย และ 5.ยาไฟอาวุธ ต่อมาจึงจะทยอยปรุงอีก 6 ตำรับที่เหลือ ทั้งนี้ นอกจากกัญชาที่ใช้ปรุงยาจะต้องได้มาตรฐานแล้ว ส่วนผสมอื่นจะต้องได้มาตรฐานจีเอ็มพี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วย</p>	
<p>เดลินิวส์ มติชน เว็บไซต์มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ newtv สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง 9 NBT ThaiPBS</p>	<p>การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษของกลาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. กรมวิทย์ฯ ป.ป.ส. สตช. สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก ร่วมกันตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษของกลาง จำนวนกว่า 16,467 กก. จาก 6,910 คดี มูลค่ารวมกว่า 20,047 ล้านบาท โดยแบ่งการตรวจรับ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิ.ย.62 นน.กว่า 7 ตัน ณ บริเวณคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง (ใหม่) ตึก ออย. ซึ่งจะนำไปเผาทำลาย ในวันที่ 26 มิ.ย.62 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ก.ค.62 นน.กว่า 9 ตัน ณ บริเวณคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง (เก่า) ตึก ออย. ซึ่งจะนำไปเผาทำลายใน วันที่ 5 ก.ค.62 ณ ศูนย์บริหารสารเสพติดโคและสิ่งแวดล้อม นิคม</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>อุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเผาทำลายด้วยวิธีไฟโรไลติก อินซินเระเรชั่น ใช้ อุณหภูมิสูงมากไม่ต่ำกว่า 850 องศา เซลเซียส</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า การเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งนี้ไม่มี กัญชาของกลางรวมอยู่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มี การนำไปเผาทำลายตามที่ เป็นข่าว อีกทั้งบางส่วนได้มี หน่วยงานขอ นำไปใช้ประโยชน์แล้วด้วย กัญชาของกลางทั้งหมด 22 ตัน เป็นกัญชามาจากการจับกุม จะส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ส.เก็บรักษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ป.ป.ส.ได้ขออนุญาต ออย.นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมกับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนชนิดโลหะหนักและยาฆ่าแมลงในของ กลาง การพิจารณาขออนุญาตให้กับหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์จะต้องขออนุญาตจากสำนักงาน ป.ป.ส.</p> <p>ปัจจุบันมี 3 หน่วยงานขอ นำของกลางไปใช้ประโยชน์ โดย 1.กรมการแพทย์แผนไทยฯ นำ ของกลางบริสุทธิ์ทำการตรวจพิสูจน์ไม่มีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงและโลหะหนัก จำนวน 7 กก. นำไปปรุงยาตำรับแพทย์แผนไทย 2.ของกลางตรวจสอบพบไม่มีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง แต่ ปนเปื้อนโลหะหนัก ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้ขออนุญาตนำของกลางไปศึกษาวิจัยเพื่อ แยกสารโลหะหนัก เช่นเดียวกับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และหน่วยงานทาง วิทยาศาสตร์ รวมประมาณ 2 ตัน และ 3.ของกลางที่มีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงและโลหะหนัก รวบรวม 20 ตัน ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ส.ยังคงเก็บรักษาไว้</p> <p>- นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวว่า กัญชากำหนดให้เป็นยาเสพติด ให้โทษ ประเภท 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่ผ่านมาจะเร่งเผาทำลายของกลางกัญชาก่อน เนื่องจากสามารถจับกุมได้ปริมาณมากในแต่ละครั้ง รวมทั้งเป็นพืชเสพติดไม่สามารถเก็บรักษาไว้ นานได้ เพราะขึ้นเชื้อราได้ง่าย จึงมีระเบียบกำหนดให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคให้จัดเก็บ รักษาในพื้นที่ที่สามารถจับกุมได้ พร้อมมอบอำนาจให้ผวจ. คกก.ประจำจังหวัดพิจารณาและเผา ทำลายในพื้นที่ ต่อมาเมื่อมี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ให้นำกัญชามาใช้ในการ แพทย์ สำนักงาน ป.ป.ส.จึงออกระเบียบใหม่ไม่ให้หน่วยงานที่จับกุมได้เผาทำลายกัญชาของ กลาง โดยจะประสานกับหน่วยงานดังกล่าวแจ้งปริมาณ และส่งของกลางมายังสำนักงาน ป.ป.ส. จากนั้นจะทำหนังสือขออนุญาต ออย.ในการเก็บรักษาของกลางทั้งหมดไว้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนร่วมกับรัฐตามกฎหมายขออนุญาตใช้ประโยชน์ ส่วนการอนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ได้ในปริมาณเท่าใด ออย.จะเป็นผู้พิจารณาออกหนังสือครอบครองยาเสพติด โดยหลักจะ พิจารณาจากเหตุผลความจำเป็น ยืนยันว่าของกลางกัญชาทั้งหมด ปัจจุบันยังไม่มี การเผาทำลาย หากหน่วยงานใดมีความประสงค์นำกัญชาไปใช้ประโยชน์ให้ยื่นความจำนงเพื่อทำการขออนุญาตต่อ สำนักงาน ป.ป.ส.</p>	
<p>มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า สวท. สำนักข่าวไทยทีวีช่อง NBT Thaibps</p>	<p>สุ่มตรวจมาตรฐานขนมจีน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้สุ่มตรวจเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้น สด ระหว่างปี 2560-2562 ปี 2560 พบเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสดไม่ผ่านมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 9.4 และปี 2561 พบผ่านมาตรฐานทั้งหมด ปี 2562 จากการสุ่มตรวจจาก 200 ตัวอย่างจากตลาด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 1.43 ทุกรายทาง ออย.ได้ ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย ปัจจุบันดำเนินคดีแล้ว 3 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินคดี 4 ราย</p> <p>นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า หากประชาชนพบฉลากผิดสังเกตให้ แจ้งมายัง ออย.ได้ ทั้งนี้ การใช้วัตถุเจือปนอาหารเกินมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และ หากตรวจสอบพบว่ามี การใช้วัตถุกันเสียในปริมาณมากจนอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเข้าข่ายเป็น อาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณี แสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะ บรรจุ มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท</p> <p>- น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงผลทดสอบวัตถุกันเสียประเภท กรดเบนโซอิกในตัวอย่างเส้นขนมจีนจำนวน 31 ตัวอย่าง โดยศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>ผู้บริหารกลุ่มตัวอย่างเดือน พ.ค. 2562พบว่ามิชนมจิ้น 2 ยี่ห้อ คือ ยี่ห้อหมื่นบูรพา และ M&A บ้านขนมจิ้น ที่มีปริมาณกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นจากครั้งแรกที่ตรวจพบสารกันบูดเกินมาตรฐาน 2 ยี่ห้อ จาก 12 ยี่ห้อ และในครั้งที่สองพบ 2 ยี่ห้อ จาก 17 ยี่ห้อ จากการตรวจสอบการแสดงผลภาพ พบว่า มิชนมจิ้น 4 ยี่ห้อ จาก 31 ยี่ห้อเท่านั้น ที่แสดงข้อมูลการใช้สารกันบูดไว้บนฉลาก และยังพบว่าขนมจิ้นบางยี่ห้อมีการแสดงข้อความบนฉลากว่า "ปราศจากสารกันบูด" "ปราศจากสิ่งเจือปน" หรือ "ไม่มีสารเจือปน" แต่ผลการตรวจพบว่ามีการใช้สารกันบูด ซึ่งถือว่าข้อมูลที่แจ้งบนฉลากเป็นเท็จ</p>	
<p>ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์มติชน</p> <p>มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว</p>	<p>งานแฟร์สุขภาพเฮลท์แคร์ 2019</p> <p>-เสนอข่าว งาน "เฮลท์แคร์" ภายใต้แนวคิด "เรียนรู้ รู้โรค 2019" ซึ่งบริษัท มติชน จำกัด ร่วมกับพันธมิตรด้านสุขภาพทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.62 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะมีพิธีเปิดในวันที่ 27มิ.ย. โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ.เป็นประธานร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานองค์กรด้านสุขภาพจากภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายรพ.ชั้นนำกว่า 30 แห่ง ภายในงานจะมีการให้ความรู้และข้อมูลทางด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพและรู้เท่าทันโรคในปี 2019 จะมีการให้บริการตรวจสุขภาพ และบริการด้านทันตกรรมจากเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 30 แห่ง และจัดกิจกรรม Health Talks กับ 10 วิทยากรระดับประเทศ รวมทั้ง Health Activities เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. ห่วงสุขภาพชาวบ้านเจ็บป่วยจากโรคภัยหน้าฝน ขอให้เฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค อาทิ โรคหัดฉับธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ไข้เลือดออก ท้องร่วง อหิวาตกโรค ฉี่หนูหรือเลปโต สไปโรซิส การกินเห็ดพิษต่างๆ และกำชับข้าราชการ สธ.ทำงานเชิงรุก มอบหมายกรมอนามัยเป็นหน่วยรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลต่างๆ สู่ประชาชน เพื่อจะได้นำความรู้ที่ตนเองพัฒนาตัวเองให้รู้เท่าทันโรคภัยต่างๆ ยังแนะนำประชาชนหาความรู้ผ่านงานมหกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะจากแหล่งน่าเชื่อถือ เช่น งาน "เฮลท์แคร์ เรียนรู้ รู้โรค 2019" ที่เครือมติชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย-พันธมิตร จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ปีนี้จัดที่ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่าง 27-30 มิถุนายน</p>	-
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่าในช่วงหน้าฝนเด็กเล็กมักป่วยบ่อยจากโรคมือเท้าปาก ในเดือน มิ.ย.-ส.ค. ของทุกปีเป็นช่วงที่พบผู้ป่วยสูง โดยในปี 62 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 มิ.ย.พบผู้ป่วย 14,294 รายจึงได้ให้ สสจ.ทุกแห่งเฝ้าระวังสถานการณ์โรค และให้คำแนะนำศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา คัดกรองเด็กทุกวัน หากพบเด็กมีไข้ มีตุ่มแดง หรือมีแผลในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ส้นเท้า ขอให้แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านและทำความสะอาดห้องเรียน ของเล่น เครื่องเล่น เครื่องใช้โต๊ะ เก้าอี้ ตามคำแนะนำของ สธ. การป้องกันโรคมือเท้าปาก ทำได้โดยไม่พาเด็กเล็กไปในที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเตรียมอาหารรับประทานอาหารภายหลังขับถ่ายทุกครั้งใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำหรือหลอดดูดน้ำร่วมกัน ปัจจุบันยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก แพทย์จะรักษาตามอาการโดยให้ยาลดไข้ยาแก้ปวด ส่วนใหญ่จะหายไปเองในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ส่วนเด็กที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อน แพทย์จะรับไว้รักษาเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล</p>	-
<p>เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>สัมมนาการดำเนินงานสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯได้จัดโครงการสัมมนาไกลการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ระบบบริการปฐมภูมิ "พขอ.ร่วมคิดสุขภาพจิตร่วมใจ คนไทยมีความสุข" จากนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เน้นการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของประชาชน โดยจะมี พขอ. และ พช. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้บูรณาการการดำเนินงานสอดคล้องกับพ.ร.บ.</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>ระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการดูแลแบบองค์รวมภายใต้ความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ประชาชนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” ด้วย 3 หัวใจสำคัญในการดำเนินงาน ได้แก่ 1. การให้ความสำคัญกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง 2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยกลไก พชอ. ที่รวมถึงประชาชนในชุมชน และ 3. การเชื่อมโยงงานสุขภาพจิตให้เข้ากับปัญหาสำคัญของชุมชน โดยประเด็นสำคัญที่มีการนำงานสุขภาพจิตมาบูรณาการร่วมด้วย 3 อันดับแรก ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยระยะยาว รองลงมา คือ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสิ่งแวดล้อม ขณะที่ประเด็นสุขภาพจิตที่ พชอ. นำมาบูรณาการในการดำเนินงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเครียด รองลงมาคือ ความสุข และซึมเศร้าตามลำดับ</p>	
<p>ไอเอ็นเอ็น กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ workpointnews</p>	<p>บุหรี -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศและทั่วโลก เพื่อตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ ประชาชนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วนลงพุง ภาวะเครียด การดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ เนื่องจากสารพิษในบุหรีมีผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ สารพิษในบุหรีเป็นสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ แนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงด้วยการ ลด ละ เลิก บุหรีเพื่อสุขภาพที่ดีต่อตนเองและครอบครัว</p>	-
<p>สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>ผู้ป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ สธ. พบปี 61 มีรายงานผู้ป่วยจากพิษสารกำจัดแมลง 2,956 คน คิดเป็นอัตราป่วย 6.3 ต่อแสนประชากร ซึ่งสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชเกิดพิษได้ 2 แบบ คือแบบเฉียบพลัน อาการจะเกิดขึ้นทันที เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเกร็ง กระจกตารั่ว หายใจติดขัด ตาพร่า แสบตา และแบบเรื้อรัง เช่น มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคผิวหนังต่างๆ เป็นหมัน การพิการของทารกแรกเกิด เป็นต้น ในส่วนโรคเนื้อเน่าเน่าทางการแพทย์เรียกว่า เนโครไทซิส แฟสซิไอติส (Necrotizing fasciitis) จัดเป็นโรคติดเชื้อที่ผิวหนังและชั้นไขมันใต้ผิวหนังอย่างรุนแรง มีอัตราตายและพิการสูง พบในอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ต้องเดินลุยดงหญ้า นาข้าว เขี่ยยบยาโคลนทำให้มีโอกาสเกิดบาดแผลเล็ก ๆ น้อย ๆ และสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ในดิน หรือน้ำได้ง่าย ซึ่งกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือด เช่น เบาหวาน ไตวาย มะเร็งที่อยู่ระหว่างรักษาด้วยเคมีบำบัด ผู้สูงอายุ คนอ้วน กินยา สเตียรอยด์ ยาชุด ต้มเหล้าประจำ เป็นต้น</p>	-
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>สุขภาพพระสงฆ์ -เสนอข่าว นพ.ปริดา วรหาร นพ.สสจ.เลย เปิดเผยว่า คณะทำงานขับเคลื่อนเข้าถึงบริการสุขภาพของพระ สปสช. เขต 8 อุดรธานี ได้จัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพพระสงฆ์ระดับอำเภอ ดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธเรื้อรังให้สุขภาพแข็งแรง เพื่อให้วัดมั่นคงและชุมชนเป็นสุข ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ หลังจากนั้นคณะทำงานจะดำเนินการออกแบบกลไกบริหารจัดการกองทุน และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุนต่อไป</p>	-
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ล้างมือป้องกันโรค -เสนอข่าว นพ.ธิตติ แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า สธ.ส่งเสริมประชาชนสร้างพฤติกรรมล้างมืออย่างถูกวิธีให้เป็นนิสัย เน้นปลูกฝังกลุ่มเด็กวัยเรียนควรล้างมือบ่อย ๆ สามารถป้องกันโรคติดต่อ ทั้งโรคระบบทางเดินอาหาร อาทิ อูจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด และอหิวาตกโรค เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายผ่านการใช้มือหยิบจับอาหารรับประทาน รวมถึงโรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง อาทิ มือเท้าปากตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง และโรคระบบทางเดินหายใจ</p> <p>สำหรับการล้างมืออย่างถูกวิธี โดยต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูขอกัน 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูขอกัน 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ถู</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	นิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6.ปลายนิ้วมือดูขวางฝ่ามือ และ 7.ถูรอบข้อมือโดยทุกชั้นตอนทำ 5 ครั้งสลับกันทั้ง 2 ข้างแล้วล้างน้ำออกให้สะอาด	



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch